



สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 1 เมษายน 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหตุแผ่นดินไหว</p> <p>สถานการณ์ภาพรวม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผจก., กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, posttoday, hfocus, thainews, thethaiger, pptv, tv5, mcot, topnews)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีว่า กรณีที่มีการแชร์ประชาชนอพยพออกจากตึก ได้ข้อสรุปจากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานไม่มีแผ่นดินไหวในประเทศไทย และอาคารที่ก่อสร้างจากเมียนมาไม่กระทบต่อไทย รอยร้าวที่เกิดขึ้นเริ่มมีรายงานว่า เป็นรอยร้าวเดิม ขอให้เจ้าของตึกเร่งตรวจตึกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นรอยเก่า รอยเดิม หรือรอยใหม่ หากไม่แน่ใจให้สอบถามไปยังกรมโยธาธิการ-ปภ. เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบตึก การอพยพของแต่ละตึกขอให้ป็นคำสั่งที่ชัดเจนและได้ตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการ รับการรับรองว่าถูกต้อง และไม่เกิดการสร้างความกังวลหรือตื่นตระหนก</p> <p>จากนั้น 15.05 น. นายกฯ แถลงผลเกี่ยวกับการส่งข้อความแจ้งเตือนของระบบ Cell Broadcast (CB) ก่อนจะใช้จริงเดือน ก.ค. ระหว่างนี้ให้เปลี่ยนแปลงระบบระเบียบปฏิบัติประจำ จากที่รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดย ปภ. ไม่ต้องวิเคราะห์ข้อความอีก แต่มีการวางรูปแบบข้อความไว้เลยให้กระชับ เข้าใจง่ายพร้อมส่งข้อความได้เลย และให้ใช้ระบบ Virtual Cell Broadcast (CBE) หรือการส่งข้อความเสมือนจริง ซึ่งระบบแอนดรอยด์ ปภ. ส่งผ่าน Operator ได้เลย ส่วนระบบ IOS ทางดีอี-กสทช. จะเร่งเจรจากับ Apple รวมถึงรัฐบาลจะสื่อสารกับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ</p>	
<p>ตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, tv5, newtv, thecoverage, thaipbs, theagendathai, TNN)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนอพยพออกจากตึกสูงหลายแห่งในพื้นที่ กทม.ว่า การอพยพขอเน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วย ซึ่งที่ผ่านมา สธ.ได้มีข้อเสนอแนะการอพยพอย่างปลอดภัย ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและอย่าวิตกกังวลมากเกินไป ทั้งนี้ ควรติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก หากมีความวิตกกังวลจนพบอาการผิดปกติ สามารถโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชม. และได้เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินไปตามอาคารสูงที่แจ้งให้ประชาชนเร่งอพยพทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือเร่งด่วนหากเกิดเหตุขึ้น รวมถึงช่วยประเมินอาคารประชาชนในช่วงอพยพที่อาจเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บได้</p> <p>ส่วนหน่วยบริการของ สธ. หลังได้รับผลกระทบ 9 เขตสุขภาพ 43 จว. ส่งผลกระทบ 463 หน่วยงาน 687 อาคาร ซึ่งเปิดปกติแล้ว 681 อาคาร และยังปิดชั่วคราว 6 อาคาร คือ 1) แพลต จนท. รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล จ.เชียงใหม่ 2) อาคาร 4 ชั้น รพ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 3) รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 4) อาคาร 4 ชั้น รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 5) อาคาร 12 ชั้น รพ.สมุทรสาคร 6) แพลต 3 ชั้น รพ.พระยีน จ.ขอนแก่น ส่วนหน่วยบริการใน กทม. ได้รับผลกระทบ 2 แห่ง คือ ส่วนทางเชื่อมต่ออาคารกาญจนาภิเษก รพ.เลิดสิน และอาคารนวนิมิตราธิราช รพ.ราชวิถี งดใช้อาคารและส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.ใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้กำชับให้มีการตรวจสอบและออกใบรายงานความปลอดภัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดให้บริการประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ thecoverage)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รมว.สธ.มีความห่วงใยผู้ป่วยที่รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี ได้กำชับให้กรมฯ สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และเร่งรัดให้มีการแต่งตั้ง กกก.ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร รวมถึงการป้องกันอันตรายจากเหตุต่อเนื่องที่</p>	

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการประชุมของ คกก.ในวันที่ 31 มี.ค.68 เพื่อเร่งสำรวจ ประเมิน โดยละเอียด และวางแผนในการซ่อมแซมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยให้การบริการกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็วที่สุด</p>	
<p>โรคสมองมาแผ่นดินไหว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thaigov, ch7, topnews, TNN, amarintv, thaipbs, nationtv)</p> <p>- นายอนุช ฤกษ์ขานนาม รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ประชาชนบางรายเผชิญกับภาวะโรคมาแผ่นดินไหวหรือโรคเวียนหัวหลังแผ่นดินไหว รู้สึกโคลงเคลงหรือเคลื่อนไหวอยู่ ซึ่งเกิดจากการรบกวนในระบบการทรงตัว บางรายอาจรุนแรงและอาจกินระยะเวลาหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เป็นโรควิตกกังวลและโรคไมเกรน โดย สธ. แนะนำวิธีการบรรเทาโรคสมองมาแผ่นดินไหวและวิธีการจัดการความเครียด ดังนี้ 1.สูดหายใจเข้า-ออกลึกๆ ช้าๆ เหมือนการทำสมาธิ จะช่วยให้ผ่อนคลายและระบบการทรงตัวจะค่อยๆ เริ่มกลับมาทำงานปกติ 2. ดื่มน้ำเปล่าสะอาด หรือน้ำขิง และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกาเฟอีน 3. พักสายตาจากหน้าจอมือถือ เพราะสายตาดูจะเห็นการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 4. มองไปที่จุดไกล ภาพที่ผ่อนคลายสบายตา หรือนอนราบจะช่วยทำให้อาการดีขึ้น 5. พูดคุยกับผู้อื่น เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้สึกว่ามีเพื่อนที่เข้าใจและผ่านเหตุการณ์เดียวกันมา 6. หลีกเลี่ยงการติดตามข่าวเกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต หรือจำกัดเวลาในการติดตามข่าว 7. หากที่พักที่รู้สึกผ่อนคลาย 8. กินยาแก้เมารถเพื่อรักษาอาการเวียนศีรษะ นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ หากอาการไม่หายใน 1 สัปดาห์ควรรีบพบแพทย์</p>	
<p>เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุตึกถล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, บางกอกทูเดย์)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์อาคาร สตง.ถล่มจากแผ่นดินไหว ที่เข้ารักษาตัว ณ รพ.พญาไท พหลโยธิน เบื้องต้น 11 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 8 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยอาการระดับสีเหลือง 5 ราย และสีเขียว 3 ราย และมี 2 ราย ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว พร้อมกล่าวชื่นชมระบบการคัดแยกผู้ป่วย และการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของ รพ. ที่มีความเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที พร้อมยกย่องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยกู้ชีพเอราวัณ และมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและให้ความช่วยเหลือในช่วงนาทีวิกฤต</p>	
<p>แนะนำตรวจสอบน้ำประปาหลังแผ่นดินไหว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, hfocus, thaipr)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำแนวทางการตรวจสอบระบบประปาเบื้องต้นหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยตนเอง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 1.ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและท่อประปาหลัก โดยปิดก๊อกน้ำและวาล์วหน้ามาตรวัดน้ำ หากมาตรวัดน้ำยังหมุน อาจมีการรั่วไหล ควรตรวจสอบและซ่อมแซมทันที 2. ตรวจสอบถังพักน้ำและปั้มน้ำ ตรวจสอบหารอยรั่ว การรั่วซึม หรือการปนเปื้อน หากน้ำเปลี่ยนสีหรือมีตะกอน ควรล้างถังพักน้ำและฆ่าเชื้อ หากปั้มน้ำทำงานผิดปกติ ควรตรวจสอบไฟฟ้าและซ่อมแซม 3. ตรวจสอบท่อประปาภายในอาคารและคุณภาพน้ำ ตรวจสอบแรงดันน้ำ หากน้ำไหลอ่อนอาจมีการรั่ว ตรวจสอบสี ความขุ่น และกลิ่นของน้ำ หากผิดปกติควรเปิดน้ำทิ้ง 5-10 นาที 4. ล้างและฆ่าเชื้อระบบน้ำ แนะนำล้างถังพักน้ำทุก 6 เดือน ใช้คลอรีน 50 มก./ลิตร แช่ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วล้างออก ปรับคุณภาพน้ำด้วยสารส้ม หรือต้มน้ำให้เดือดก่อนดื่ม และ 5. ติดตามอาการผิดปกติของผู้ใช้น้ำ เช่น ท้องเสีย ปวดท้อง คลื่นไส้ ตาแดง แสบตา น้ำตาไหล มีผื่นคัน แผลติดเชื้อ หากรุนแรงควรไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p>อาลัย นศ.สาธารณสุขศาสตร์ เสียชีวิตจากเหตุตึกถล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, มติชน, ข่าวสด, amarintv, thebagngkokinsight, prd., mco, ejan, news1live, brightv, nationtv, workpointnews)</p> <p>- เพลง "ฉันรักสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย" โพสต์ไว้อาลัย น้องนุ่น หรือ น.ส.สุมิตา นามบุรี อายุ 23 ปี นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นรหัส 63 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึก สตง. ถล่ม พร้อมกับแม่และพี่ชาย</p>	



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, theagenda, thansettakij, hfocus, thaitodaynews)

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต่อวุฒิสภา เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ เช่น ควบคุมการจำหน่ายรอบสถานศึกษา แก้ไขคำนิยามเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และการโฆษณา ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ขยายมาตรการควบคุมการขายและบริโภค รวมถึงเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาห้ามบริโภค และควบคุมการโฆษณา เช่น ห้ามใช้ตราเสมือนและห้ามสนับสนุนทุนอุปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังเน้นการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม และลดภาระทางกฎหมายที่ไม่จำเป็นตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบรับ ร่างพ.ร.บ.ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน 139 ต่อ 1งดออกเสียง 2 จากนั้นตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ขึ้นมาพิจารณา จำนวน 27 คน กำหนดการแปรญัตติ 7 วัน

ศัลยกรรมเลื่อนโรคม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- นายกองตรี ธนกฤต ผู้ช่วยรมต.ประจำสธ. รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีผู้เสียหายทำศัลยกรรมย้ายโรคม แต่คลินิกไม่นำแม็กซ์ออกจากรัศมีจนมีแผลเป็นหนองและติดเชื้อ จากการตรวจสอบพบว่า เป็นคลินิกเดียวกับเคสเจาะลักยิ้ม เลือดไหลไม่หยุด และยังมีอีกหลายเคสที่ทำศัลยกรรมแล้วได้รับผลกระทบ หลังจากนั้น จะตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตคลินิก และการทำศัลยกรรม เบื้องต้น สธ. ได้ส่งผู้เสียหายเข้ารับการรักษาที่รพ.พระนั่งเกล้า แพทย์ประเมินบาดแผลเสียหายมาก ต้องผ่าตัดด่วน ขณะนี้มีคนร้องเรียนคลินิกนี้มากกว่า 10 รายแล้ว

โรค NCDs

1.ร่าง พ.ร.บ. โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ...

สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ. มติชน

- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรม คร. เผยว่า ขณะนี้กรมฯเปิดให้ปชช.ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ... ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และ <https://laws2.ddc.moph.go.th> ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.- 10 เม.ย.68 ทั้งนี้ หลังจากปิดรับฟังความเห็น ยังมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอน คาดต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปี พร้อมเชิญชวนทุกฝ่ายเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันต่อร่างดังกล่าว

2.กิจกรรมขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., พักข่าว, TNN, thebetter)

- ภก. ดร.สุชาติ จงประเสริฐ รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข กล่าวถึง ภาพรวมของการจัดงาน อย.ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อคนไทยห่างไกล NCDs ณ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตลอด 3 วัน ว่า ได้รับเสียงตอบรับจากปชช.เป็นจำนวนมาก โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นมากกว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งถือว่าตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้ประกอบการทุกจังหวัดของประเทศไทย

การแต่งตั้งเลขาธิการ สพฉ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) คอลัมน์ : คนตามข่าว

- กล่าวแสดงความคิดเห็น ว่า เห็นด้วยกรณีที่ประชุมคกก.การแพทย์ฉุกเฉิน มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธาน มีมติคัดเลือก นายพิเชษฐ์ หนองช้าง เป็นเลขาธิการ สพฉ. เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งด้าน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็น อนุกรรมการบริหารการกักถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. รวมถึงมีบทบาทพัฒนาดิจิทัล EMS (D1669) จัดระบบการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณของ สพฉ. ซึ่งคาดหวังว่า การเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ จะช่วยยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

การอนุมัติกำหนดตำแหน่ง พกส. และลูกจ้างชั่วคราว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus

- นพ.ศักดิ์ อาลัย ร่องปลัด สธ. ลงนามหนังสือด่วนที่สุดของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 เรื่องการจัดสรรตำแหน่งเพื่อจัดจ้างนักเรียนทุนสายพยาบาลและสายงานอื่นๆ จำนวน 9 สายงาน ประจำปี 68 เพื่อพิจารณาการขอตำแหน่ง พกส. และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงจำนวนทั้งสิ้น 3,987 อัตรา โดยอนุมัติกำหนดตำแหน่ง จำนวน 3,932 อัตรา เป็นตำแหน่ง พกส. 1,175 อัตรา และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ 2,757 อัตรา และไม่อนุมัติ ตำแหน่ง 55 อัตรา เนื่องจากไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด และขอให้ผู้ตรวจราชการ สธ. แจ้งหน่วยบริการดำเนินการ จ้างงานนักเรียนทุนฯ ในตำแหน่งที่ได้รับการอนุมัติตามกระบวนการ

แนวทางการบริหารงานบุคคล 5 กลุ่ม กรณีถ่ายโอนรพ.สต. ปีงบประมาณ 2569

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)

- นพ.ภูวเดช สุระโคตร ร่องปลัด สธ. ส่งหนังสือถึง นพ.สสจ. เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลกรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนมาตย์ และรพ.สต.ให้แก่ อบจ.ปีงบประมาณ 2569 โดยมีใจความสำคัญ เห็นชอบกรณีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านปฐมภูมิมีความประสงค์ถ่ายโอนไปยังสังกัด อบจ. ให้ดำเนินการตามความสมัครใจ สำหรับกรณีบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจด้านปฐมภูมิเห็นควรให้โอนตามกฎ ก.พ. และมติการประชุมคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อบจ. พร้อมแจ้งให้ สสจ. ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงานบุคคล 5 กลุ่ม กรณีถ่ายโอนรพ.สต. ปีงบประมาณ 2569 เพื่อให้การถ่ายโอนบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม

ตรวจร้านนวด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์

- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกต อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีสส.พรรคประชาชนอ้างพบชาวจีนเปิดร้านนวดและให้บริการคนจีนในประเทศไทย ว่า การขออนุญาตเปิดร้านนวด ถือเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในต่างจังหวัด สสจ. เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตแทน รวมทั้งการตรวจสอบประจำปี แต่หากมีประเด็นสำคัญ ๆ กรมจึงจะไปร่วมตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ นวดแผนไทยเป็นอาชีพที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย ดังนั้น คนที่นวดไม่ว่าจะถือสัญชาติใด ล้วนทำผิดกฎหมายหมด ซึ่งสามารถเอาผิดเจ้าของสถานประกอบการได้ อาทิ สั่งแก้ไข หยุดการกระทำ และยกเลิกการประกอบการ หากตรวจสอบพบเจ้าของกิจการเป็นคนสัญชาติอื่น ก็สามารถเอาผิดได้เช่นกัน

แนะตรวจธาลัสซีเมียก่อนมีบุตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า

- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำให้คู่สมรสหรือผู้ที่วางแผนมีบุตรเข้ารับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียล่วงหน้า เพื่อให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงและลดผลกระทบจากโรคในระยะยาว ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้พัฒนาชุดทดสอบความผิดปกติของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ซึ่งลดขั้นตอนการตรวจ และระยะเวลารู้ผลจากเดิม 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบฯ ให้กับภาคเอกชน เพื่อให้สามารถผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ภายใต้การดูแลองค์ความรู้และด้านเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รอเงื่อนไขสิทธิ"คนข้ามเพศบัตรทอง"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์

- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. เผย สสส. ร่วมกับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ 29 องค์กร จัดงานประชุมระดับชาติ สุขภาวะของคนข้ามเพศ (ข้ามเพศมีสุข) ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชุมชนคนข้ามเพศ นักกิจกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ กว่า 400 คน เข้าร่วมสะท้อนปัญหา ความต้องการของชุมชนคนข้ามเพศ และสร้างความเข้มแข็งให้คนข้ามเพศมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะที่ครอบคลุมด้าน

ด้าน อนุชเล บุญญาภิสมการ ตัวแทนคณะทำงานจัดงานประชุมสุขภาวะของคนข้ามเพศ กล่าวว่า พยายามจะผลักดันให้เกิดชุดสวัสดิการของคนข้ามเพศ โดยทำงานร่วมกับสธ. สปสช. ภาคีเครือข่าย กับหน่วยงานที่จัดบริการ ล่าสุดปีที่ผ่านมามี สสช.ได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อนุมัติงบ 145 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ต้องรอแนวปฏิบัติและข้อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะได้สวัสดิการรับยาฮอร์โมนของคนข้ามเพศ และการให้คำปรึกษาเท่านั้น ครอบคลุมเฉพาะสิทธิบัตรทอง</p>	
<p>ให้บริการนวดไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- อาจารย์ พท.อภิรัช ประชาสุภาพ หัวหน้าหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เผยคณาจารย์หลักสูตรการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และศิษย์เก่า ได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมให้บริการนวดไทยที่อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กทม. เพื่อให้บริการแก่คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่รัฐสภา มุ่งเน้นบรรเทาอาการใน 7 กลุ่มอาการหลัก โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ มีแผนผลักดันการใช้ยาสมุนไพรไทย 10 รายการ สำหรับรักษา 10 กลุ่มโรคที่พบบ่อย อาทิ ยาฟ้าทะลายโจร ใช้รักษาไข้หวัดและโควิด 19 ด้วยฤทธิ์ต้านไวรัส ยาขมิ้นชัน ช่วยแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และบรรเทาอาการแน่นท้อง เป็นต้น</p>	